

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Thái Bình vững mạnh trong tình hình mới

HOANG VĂN THÀNH

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng địa phương (QSQPDP), xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) và LLVT ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.



Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng - nội dung trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QSQPDP, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 10 quy chế, 14 quy định, 15

ng nghị quyết, 8 đề án, 27 chỉ thị, 408 kế hoạch, 37 chương trình và nhiều văn bản lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị; UBND thành phố ban hành 38 văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QSQPDP. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách từng lĩnh vực, từng phường, xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc

thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, qua đó kịp thời chấn chỉnh những địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ QSQPDP. Cùng với đó, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ QSQPDP, xây dựng KVPT bảo đảm nghiêm túc, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Qua học tập,

quán triệt đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ QSQPDP, xây dựng KVPT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định "mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh", Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban CHQS thành phố chủ trì, phối hợp

với các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương lập quy hoạch điều chỉnh bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2020; lập hợp phần quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội vào quy hoạch của địa phương và quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã đầu tư 28,7 tỷ đồng xây dựng các công trình, hạng mục trong KVPT thành phố. Công tác quy hoạch đô thị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh được các cấp, các ngành cho chủ trương, phê duyệt đúng nguyên tắc, trình tự, đặc biệt là các dự án liên quan đến hợp tác quốc tế, đầu tư nước ngoài được thẩm định và xin ý kiến Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và bảo đảm bí mật quân sự và công trình trong KVPT. Cùng với tăng cường tiềm lực cho KVPT, thành phố đã tập trung xây dựng LLVT có số lượng hợp lý, chất lượng cao; xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh gọn, chính quy, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QSQPDP.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí phấn đấu và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2012 đến nay có 21 đồng chí được tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 2 do Quân khu 3 tổ chức; 262 đồng chí tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 do tỉnh tổ chức. Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh thành phố và các phường, xã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng cho hơn 6.300 đồng chí thuộc đối tượng 4. Toàn thành phố tổ chức giáo dục kiến thức QSQPDP cho hơn 25.300 học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn. Cũng trong thời gian qua, thành phố đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", có cơ cấu và quy mô phù hợp, chất lượng ngày càng cao, thời bình đạt tỷ lệ 1,6% so với dân số, biên chế 99 suất mỗi đơn vị. 10 năm qua, toàn thành phố lập mới 6 đơn vị tự vệ, lực lượng dự bị động viên sắp xếp đạt 99,3%, tổ chức biên chế đủ 12/12 đầu mỗi đơn vị, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đạt trên 90%.

Những kết quả đạt được trong tăng cường tiềm lực QSQPDP đã góp phần quan trọng xây dựng KVPT thành phố vững chắc, tiềm lực chính trị, kinh tế, khoa học, tiềm lực quân sự được tăng cường; LLVT thành phố tiếp tục được chăm lo xây dựng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2022, giá trị sản xuất của thành phố đạt 49.074 tỷ đồng, gấp 2,7 lần

so với năm 2013; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp - xây dựng 76,72%, thương mại - dịch vụ 21,44%, nông nghiệp - thủy sản 1,84%. 9 tháng đầu năm, thành phố đã hoàn thành 46/50 nhiệm vụ chương trình công tác năm 2023, tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 36.500 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ, chiếm 25,8% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh. Hạ tầng thương mại tiếp tục được đầu tư, phát triển. Hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố được đầu tư đồng bộ, đô thị được chỉnh trang theo hướng văn minh, hiện đại. Nhờ vậy, thành phố đã thu hút được nhiều dự án lớn vào đầu tư sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Các dịch vụ y tế, giáo dục, tài chính, văn tài, viễn thông, du lịch... phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Với truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong chiến tranh cũng như trong thời bình, thời gian tới, thành phố Thái Bình tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục, làm cho các cấp, ngành, đoàn



Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Bình làm chủ vũ khí, trang bị.

Gia tăng giá trị từ sản xuất vụ đông

Những năm gần đây, sản xuất vụ đông thường gặp thời tiết bất thuận, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân trong đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích. Do vậy, năm nay ngành nông nghiệp định hướng các địa phương mở rộng diện tích các cây vụ đông ưa lạnh có lợi thế của tỉnh, có giá trị kinh tế cao, từng bước xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, tạo vùng nguyên liệu để liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu.

Vụ sản xuất chính

Xem vụ đông là vụ sản xuất chính đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, thời điểm này, xã An Châu (Đông Hưng) đang tập trung triển khai chỉ đạo sản xuất. Trên các cánh đồng, thực hiện phương châm "sáng lúa, chiều màu", máy gặt, máy làm đất đang hoạt động với công suất tối đa để thu mùa, làm đất cho sản xuất vụ đông. Gieo trồng trên 1 mẫu rau các loại, bà Nguyễn Thị Tâm, xã An Châu cho biết: Tập dụng thời gian nhàn rỗi sau khi thu hoạch lúa, gia đình tôi mượn thêm ruộng của các hộ xung quanh để trồng rau vụ đông. Thời vụ ngắn nhưng thu nhập từ mỗi sào đạt từ 1,5 - 3 triệu đồng nên không năm nào gia đình tôi để đất "ngồi". Cũng như An Châu, thu nhập từ trồng cây vụ đông trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình ở xã Vũ An (Kiến Xương). Sản xuất vụ đông ở Vũ An đem lại giá trị 9 - 12 tỷ đồng/năm. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, kế hoạch vụ đông được xã xây dựng gắn với sản xuất 2 vụ lúa, nhất là cơ cấu trả lúa mùa sớm để chủ động quỹ đất, cạnh tranh về thời vụ, thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã

cho biết: Năm 2023, chúng tôi phần đầu gieo trồng 143,3ha cây màu các loại. Vụ đông ưa ấm thường tiềm ẩn nhiều rủi ro về thời tiết, do đó xã khuyến khích người dân phát triển nhóm cây ưa lạnh, đặc biệt là khoai tây. Với phương pháp thâm canh quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, nhất là thời vụ nhằm né tránh, giảm thiểu thấp nhất rủi ro do thiên tai, đã đạt các loại cây trồng, Vũ An luôn là địa phương đạt

và vượt diện tích sản xuất vụ đông. Đối với Thái Bình nói riêng, các tỉnh phía Bắc nói chung, vụ đông là vụ sản xuất đặc thù và lợi thế. Trong 3, 4 tháng mùa đông thời tiết lạnh, với sự chuyển tiếp nền nhiệt đầu vụ và cuối vụ nên có thể sản xuất đa dạng về chủng loại cây trồng. Diện tích gieo trồng vụ đông duy trì khoảng 36.000ha. Cây trồng khá đa dạng với đủ các loại ngô, khoai tây, khoai lang,

cà chua, rau ăn lá các loại, rau ăn củ, đậu, lạc, bầu, bí, hành, tỏi... tạo nguồn cung dồi dào đáp ứng nhu cầu người dân về rau màu các loại. Giá trị sản xuất vụ đông cũng không ngừng được nâng cao khi chuyển đổi, mở rộng các cây trồng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ tiềm năng. Bên cạnh đó, ở một số vùng, nông dân đã có truyền thống và trình độ thâm canh cao, trên cùng đơn vị diện tích, giá trị sản



Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) chăm sóc cây vụ đông mới trồng.

xuất vụ đông cao gấp nhiều lần so với 2 vụ lúa. Chính vì vậy, nhiều năm nay vụ đông ở Thái Bình được xác định là vụ sản xuất chính thứ ba trong năm, không chỉ góp phần bảo đảm mục tiêu sản xuất lương thực của tỉnh mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

Quyết tâm cao

Thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023, với sự tập trung chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành và sự cố gắng, nỗ lực của bà con nông dân, đến nay diện tích cây vụ đông đã trồng đạt hơn 7.200ha. Tuy nhiên, từ ngày 25 - 28/9, trên địa bàn tỉnh có đợt mưa rất to kèm gió lớn đã gây ảnh hưởng trực tiếp cho hơn 11.000ha lúa mùa và hơn 6.700ha rau màu vụ đông mới trồng, trong đó 500ha thiệt hại trên 70%, 3.100ha thiệt hại từ 30 - 70%, nhiều diện tích cây rau màu vụ đông phải gieo trồng lại. Để khắc phục những khó khăn, thiệt hại do mưa lớn gây ra, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh lương thực và tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực trồng trọt từ 0,7% trở lên, năm 2023, tỉnh ta đặt mục tiêu diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt 38.500ha trở lên, vượt 1.500ha so với kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2023; trong đó, diện tích tăng thêm tập trung vào nhóm cây ưa lạnh có lợi thế của tỉnh như khoai tây, rau các loại. UBND tỉnh phân bổ 10,05 tấn hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho trình độ cấp cho nông dân các huyện, thành phố khác phục thiệt hại do mưa lớn gây ra, đồng thời hỗ trợ 12,4 tỷ đồng để mở

rộng diện tích sản xuất cây khoai tây vụ đông năm 2023. Phần đầu gieo trồng 6.150ha cây vụ đông các loại, hết tháng 9, huyện Hưng Hà đã trồng được 1.200ha. Tuy nhiên, trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 9 đã làm ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 800ha cây vụ đông mới trồng. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Huyện chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch lúa mùa đã chín, tạo quỹ đất trồng ngô, bí các loại. Ngoài cơ chế hỗ trợ vụ đông đã triển khai (hỗ trợ 50% kinh phí mua giống bí xanh, bí đỏ, khoai tây), để khắc phục ảnh hưởng của mưa lớn, huyện hỗ trợ thêm cho các địa phương 300 triệu đồng tập trung mở rộng cây trồng có lợi thế của huyện là bí xanh, bí đỏ. Dự kiến diện tích cây vụ đông ưa ấm của huyện đạt khoảng 4.000ha. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Trên cơ sở cơ chế hỗ trợ của trung ương và của tỉnh, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các địa phương cấp phát hỗ trợ giống cây trồng cho nông dân gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích của việc hỗ trợ; hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Với quyết tâm cao, hiện nay các địa phương đều đã khởi động sản xuất vụ đông 2023, phần đầu hoàn thành trồng 19.300ha cây vụ đông và 19.200ha cây vụ đông ưa lạnh trước ngày 15/11.

NGÂN HUỖN

Tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trong hai ngày 7 - 8/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với công an các huyện, thành phố tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và CNCH.



Công an huyện Tiên Hải hướng dẫn học sinh Trường THCS Bùi Viện kỹ năng thoát nạn đạt thoát hiểm.

Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) hướng dẫn một số biện pháp cứu hộ, cứu nạn, cứu hộ; phương tiện chữa cháy, CNCH cơ bản, hiện đại mà lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH hiện đang sử dụng. Đồng thời, hướng dẫn một số biện pháp cơ bản bảo đảm an toàn PCCC tại gia đình, cơ quan, trường học, cách xử lý sự cố cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy. Tại các buổi tuyên truyền, người dân được thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy, cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, trực tiếp trải nghiệm các biện pháp thoát nạn khỏi nhà cao tầng bằng thang dây, đệm hơi, bộ dây hạ chiều... Chương trình được lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đồng loạt triển khai trên toàn quốc chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2023), 22 năm ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2023). Là dịp để người dân tìm hiểu, học tập, trải nghiệm thực tế và thực hành kỹ năng góp phần nâng cao kiến thức, đồng thời có sự chia sẻ, cảm thông đối với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, qua đó đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

TRINH CƯỜNG